

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KRÔNG PA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 902 /UBND-VX  
V/v vận động đóng góp xây dựng  
Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021

Krông Pa, ngày 07 tháng 7 năm 2021

**Kính gửi :** - Các cơ quan, đơn vị của huyện;  
- Ủy ban nhân dân 14 xã, thị trấn;  
- Các Doanh nghiệp, Công ty, Trạm trại.

Thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với nước, trên cơ sở vận động sự tự nguyện, ủng hộ với trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm lo, chăm sóc người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.

Công tác vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được huyện Krông Pa tổ chức phát động hàng năm và luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các cá nhân trên địa bàn huyện. Qua phát động, phần lớn các đơn vị, tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ, thể hiện tốt bản chất đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta; kinh phí vận động được hàng năm đã giúp huyện có thêm nguồn lực để triển khai nhiều hoạt động nhằm tri ân các gia đình chính sách người có công với cách mạng như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà,...

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2021. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào vận động xây dựng quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là nghĩa vụ và thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, những người có công với nước.

Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động trong huyện và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực tham gia, đóng góp xây dựng quỹ.

Đối với các cơ quan đơn vị cấp huyện và các doanh nghiệp: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia ủng hộ 01 ngày lương để đóng góp xây dựng quỹ.

UBND các xã, thị trấn huy động tiền ủng hộ đóng góp đối với cán bộ, công chức cấp xã, hộ gia đình, hộ tiểu thương và các thành phần nghề nghiệp khác. Mức đóng góp đối với cán bộ công chức cấp xã là 01 ngày lương. Đối với các hộ nông dân, hộ tiểu thương và các thành phần nghề nghiệp khác, tùy theo đối tượng mà huy động

mức ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, đóng góp, ủng hộ quỹ. Sử dụng nguồn quỹ theo đúng quy định và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/11/2021 (qua phòng LĐ-TBXH).

Thời gian vận động đóng góp xây dựng Quỹ được thực hiện từ ngày 15/7/2021 đến 15/12/2021. Kinh phí tham gia, đóng góp xây dựng Quỹ của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân đề nghị nộp trực tiếp về Phòng Lao động-TBXH huyện, tại địa chỉ: số 45 Trần Hưng Đạo - Thị trấn Phú túc hoặc chuyển qua số tài khoản: 3751.0.1070990.00000 của Phòng Lao động- TBXH huyện mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Krông Pa.

UBND huyện luôn trân trọng và ghi nhận sự tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện nhà ngày càng lớn mạnh, để cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- VP Huyện ủy;
- Phòng Lao động TBXH huyện
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu VT- THVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đăng